
  
 

                รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

สมัยสามญัคร้ังที่ 4/2564 วันที่  20  มกราคม  2564  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุม  2209  อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

------------------- 

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม   

1. คณบดคีณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดฝี่ายวชิาการ กรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายวจิัย กรรมการ 

4. ประธานอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ กรรมการ 

    สาขาวชิาสัตวศาสตร์  

5. ประธานอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ 

    สาขาวชิาสัตวศาสตร์  

6. ประธานอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ กรรมการ 

    สาขาวชิาสัตวศาสตร์  

  7. ผูช้่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  ศิลมั่น กรรมการ 

  6. นางแสงจันทร์  ศรวีงัพล กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อกรรมการที่ไมมาประชุม      

1. รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศกึษาและกจิการพเิศษ ตดิภาระกิจอ่ืน 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวอรทัย    ปรชีา 

2. นายธนกร  เคหา 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานประชุม 

1. นางรจนา    อุดมรักษ์                    ผูช่้วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานได้กล่าวเปดิประชุมและดำเนนิการ 

ประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
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1.1.1 แจ้งเรื่องเลื่อนวันพระราชทานปรญิญาบัตร  

ประธานแจง้ให้ทราบว่า เนื่องจากสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) มหาวิทยาลัยได้ประกาศเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในระหว่างวันที ่ 23-24 

มกราคม  2564  ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด และทางมหาวิทยาลัยจะทำเรื ่องขอเสนอให้เข ้ารับ

พระราชทานปรญิญา 2 รุ่นพรอ้มกัน 
 

                 ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.2  แจ้งเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้า

ส่วนงาน 

 ประธานแจง้ให้ทราบถึงผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ค่าน้ำหนักรอ้ยละ 60  โดยดา้นที่ 1  มีส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

ส่วนงานที่สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย คิดค่าน้ำหนักร้อยละ 30  และส่วนที่ 

2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี (ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย) ที่ได้ลงนามไว้กับอธิการบดี ค่า

นำ้หนักรอ้ยละ 30  ด้านที่ 2 คุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏบิัตหิน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ค่า

นำ้หนักรอ้ยละ 40 ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม 
                 

              ที่ประชุมรับทราบ 
 

              1.1.3  แจ้งเรื่องมตทิี่ประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ 

                   ประธานแจ้งให้ทราบว่า ตามหนังสือนที่ อว 69.20.1/  2683  ลงวันที่ 28 ธันวาคม  

2563 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แจ้งเห็นชอบมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั ้งที่ 9/2563  เรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560)    
 

              ที่ประชุมรับทราบ 
 

                   1.1.4  แจ้งเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม 

จำกัด ประจำปี 2563 

 ประธานแจ้งใหท้ราบว่า บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด  ได้รายงานผลการ

ดำเนนิงานของโครงการความร่วมมือฯ และแผนการดำเนนิงานในป ี2564-2566 ตามเอกสารแนบเสนอ

ต่อที่ประชุม และได้แจง้ปัญหาและอปุสรรคและขอ้เสนอแนะดังนี้  
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ปัญหาและอุปสรรค 

1. การระบาดของโรค Covid 19 และ ASF ทำให้ทางโรงงานแปรรูปสุกรแม่โจไ้ม่สามารถ 

รับผูเ้ยี่ยมชม นักศกึษาฝกึงาน นักศกึษาดูงาน และทำวจิัยตามที่ได้ทำ MOU ร่วมกับมหาวทิยาลัยได้ 

2. คณาจารย์ไดแ้จง้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นในตัวอาคาร 

                  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสหกรณ์เครือข่ายโคเน้ือ  จำกดั ดังน้ี   

1. ขอความกรุณาแจง้แผนการปรับปรุงโรงเชอืดวัวใหท้ราบก่อนล่วงหนา้ทุกครัง้  เนื่องจาก 

ที่ผ่านมาปรับปรุงภายในโรงเชอืดวัว ก่อใหเ้กดิกลิ่นเหม็นเขา้มาในไลน์การผลติโรงเชือดสุกรขณะที่ทำการผลิต 

2. ขอความกรุณาบรหิารจัดการมูลวัว ซึ่งพบว่ามกีารกระจาย อาจเป็นแหล่งกำเนดิของ 

สัตว์พาหะและมกีลิ่นเหม็น 

3. ขอความร่วมมอืพนักงาน/นักศกึษา/ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งโรงเชือดวัว  ใหป้ฏิบัตติามมาตรการปอ้งกัน  

โรค Covid 19 และ ASF อย่างเคร่งครัด   
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.5  แจ้งเรื่องการจัดกจิกรรมจติอาสารฉดีวัคซนีป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 

ประธานแจ้งให้ทราบว่า สบืเนื่องจากการจัดกิจกรรมจิตอาสาฉดีวัคซีนป้องโรคพษิสุนัขบา้

ให้กับสุนัขในเขตวัดวเิวกวนาราม สำนักงานสัตวแพทยสภา แจง้เรื่องพระราชบัญญัตวิิชาชีพการสัตวแพทย์ 

พ.ศ. 2545 มาตรา 29  ซ่ึงการจดักิจกรรมฉีดวัคซนีปอ้งโรคพษิสุนัขบา้จะตอ้งอยู่ในการควบคุมดูแลของ

สัตวแพทย์ ดังนั้นจึงขอให้คณาจารย์กำชับนักศกึษาให้ระมัดระวังในเรื่องข้อปฏบิัติตามพระราชบัญญัติที่

เกี่ยวขอ้งกับการฉีดวัคซนีหรอืการผสมเทยีม  
 

                   ที่ประชุมรับทราบ  
 

                  1.1.6 แจ้งเรื่องการขอใช้เงินจากโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการ

ระหว่างบรษัิทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด กับมหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

                   ประธานแจง้ใหท้ราบว่า   มหาวทิยาลัยได้กำหนดเงื่อนไขการใช้เงินซึ่งบรษิัทเบทาโกรเกษตร

อุตสาหกรรม จำกัด  จ่ายให้มหาวิทยาลัยตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  โดยคณะต้อง

เสนอโครงการข้ึนไปนัน้ ในเบื้องตน้ได้เสนอโครงการจำนวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท   
 

            ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ สมัยสามัญครั้งที่                    

                  3/2564  เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม  2563 

                  ที่ประชุมมมีตริับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเพื่อพจิารณาทกัท้วง/สบืเนื่อง 

                  3.1  การปรับปรุงอาคารศูนย์วจิัยและบรกิารวชิาการทางสัตวศาสตร์ โดยรองคณบดี

ฝ่ายวจัิย 

                   ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิว ัฒน์  พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้รายงานผลการ

ดำเนินงานการปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  ว่าได้ตรวจรับครุภัณฑ์จากบริษัทเบทาโกร

เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เรียบร้อยแลว้  ส่วนแบบแปลนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยังคงค้างประเมิน

ราคา    

                  ที่ประชุมรับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อพจิารณา   

                  4.1  พิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวธิีการประเมนิผลการปฏบิัตงิานสายวชิาการ และ

สายสนับสนุนวชิาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

                   คณะได้นำเสนอร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสาย

วชิาการ และสายสนับสนับวชิาการ ประจำปงีบประมาณ 2564 ตามเอกสารนำเสนอต่อท่ีประชุม 
   

                   ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ  
 

                   4.2  พจิารณาเรื่อง เสนอชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการ

เรยีนการสอน 

                   ตามหนังสือที่ อว 63.2.1.3/ว14  ลงวันที่ 19  มกราคม 2564 กองกลาง สำนักงาน

มหาวทิยาลัย ใหเ้สนอชื่ออาจารย์เพื่อเขา้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ดา้นการสอน ประจำปี  2564 
 

                   ที่ประชุมมมีตไิม่เสนอชื่อ  

 

                   4.3  พจิารณาเรื่อง กำหนดวันซ้อมหนีไฟ 

                   ตามที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2562  เป็นต้นมานั้น  เพื่อเตรียมความพร้อมทางดา้นการดับเพลงิและอพยพหนีไฟ คณะ

กรรมการฯ จงึกำหนดให้วันที่ 23-24  กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันจัดกิจกรรมซ้อมหนไีฟ  
     

                  ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ  
   

                           4.4   พจิารณาเรื่องร้องทกุข์ทั่วไปและข้อเสนอแนะ  

              - ไม่ม ี- 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเชงินโยบาย 

- ไม่ม ี - 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดำเนนิงาน/รายงานความก้าวหน้า 

    6.1 รายงานผลการดำเนินงานของรองคณบดฝี่ายต่าง ๆ  

      6.1.1 อาจารย์ ดร.อานนท์  ปะเสระกัง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รายงานผลการ

ดำเนนิใหท้ราบ ดังนี้ 

1) การกำหนดผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียของคณะสัตวศาสตร์ฯ ผ ่านมติท ี ่ประ ชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครัง้ที่ 2 /2564  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 

2) ผลการปรับปรุงการดำเนินงานตาม Areas for Improvement จากการประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน  ผ่านมติที ่ประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครัง้ที่ 2 /2564  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 

3) ตามหนังสือของกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา เรื่องแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานในช่วง

สถานการณ์ COVID 19  โดยให้คณะกรรมการสหกิจศึกษาพิจารณาการฝึกงานของนักศึกษา ว่ามีความ

เสี่ยงหรือไม่  โดยมีการดำเนินการ 2 ส่วน  คือ ส่วนที่ 1 ให้นักศึกษาพิจารณาถึงมาตรการต่าง ๆ ของ

สถานที่ฝึกงานมีการป้องกันครอบคลุมหรือไม่และให้ยืนยันว่าจะประสงค์จะฝึกงานต่อ หรือหยุดฝึกงาน  

และส่วนที่ 2 ให้สถานประกอบการทำหนังสอืยนียันให้นักศกึษาฝกึต่อหรอืให้หยุดฝกึงาน 

4) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ส่งแบบฟอร์ม Google From ถึงความต้องการในการ

สนับสนุนการสื่อสารผ่านวิดีโอ conference  โดยทางหลักสูตรฯ จะไดส้่งแบบฟอร์มให้คณาจารย์กรอกแล้ว

สรุปส่งกลับให้กับเครอืเจรญิโภคภัณฑ์ต่อไป 
   

 ที่ประชุมรับทราบ   
 

          6.1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  ได้รายงาน

ผลการดำเนนิให้ทราบดังนี้ 

   1)  ไดป้ระชุมคณะกรรมการวจิัยและบรกิารวชิาการ   ที่ประชุมได้พจิารณาเรื่อง เกณฑ์

ค่าใช้จ่ายในการวเิคราะห์อาหารสัตว์ และพจิารณาเรื่องการกำหนดประเภททุนวจิัย โดยที่ประชุมได้กำหนด

ทุนวิจัยไว้  3 ประเภท คือ  1. ทุนวิจัยสถาบัน  จำนวนทุนละ  10,000 บาท เป้าหมายเพื่อขอตำแหน่งที่

สูงขึ้น  2. ทุนวิจัยในชั้นเรียน จำนวนทุนละ  5,000 บาท เป้าหมายนำเสนอในโครงการถ่ายทอดองค์

ความรู ้ของคณะสัตวศาสตร์ฯ 3. ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี จำนวนทุนละ 5,000  บาท 

เปา้หมาย Proceeding 

   2)  ได้ประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ เพื่อวางแผนกำหนดตัวชี้วัดของ

ห้องปฏิบัติการ โดยบรรจุไว้ใน TOR ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 

2564 



๖ 

 
   3)  การกำหนดพื้นที่บริการวิชาการของคณะคือพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ และเบื้องต้น

ไดป้ระสานไปยังสภาเกษตรกรจังหวัดเชยีงใหม่แลว้ 

   4) การให้บริการวิชาการของคณะในเดือนธันวาคม  2563  มีผู้เข้าศึกษาดูงานใน

ฟาร์มสุกร จำนว 36 คน และหอ้งปฏบิัตกิารรับวเิคราะห์อาหารสัตว์ จำนวน  34 ตัวอย่าง 
   

   ที่ประชุมรับทราบ 
 

   6.1.3  นางรจนา อุดมรักษ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สัตวแพทย์หญงิ ดร.กฤดา  ชูเกยีรตศิริ ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษาและกิจการพเิศษ ดังนี้ 

1) ทุนการศกึษาในภาคเรยีนที่ 2/2563   ได้รับสมัครเรยีบรอ้ยแลว้มผีู้สมัครจำนวน 

35 คน  แบ่งออกเป็นดังนี้ 

 ทุนขาดแคลน  จำนวน 12  ทุน ๆ ละ  4,000 บาท 

      ทุนคุณบัญชา ขาวเมืองนอ้ย จำนวน  10  ทุน ๆ ละ  3,000 บาท 

      ทุนคุณวรีพงษ์ เพิ่มศริวิาณชิย์ จำนวน 4 ทุน ๆ ละ  2,500 บาท 

2)  โครงการพัฒนานักศึกษามีการเลื ่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่า

สถานการณ์โรค COVID 19 จะเขา้สู่ภาวะปกติ 

3) โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม มีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยทำโปสเตอร์

ประชาสัมพันธ์ , ทำไลน์หมู่บา้น , การแชร์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเพจ Facebook และทาง Line  

4) โครงการปรับปรุงร้านค้าเพื่อตอบสนองโครงการพัฒนานักธุรกิจรุ ่นเยาว์ อยู่ใน

ระหว่างประเมินแบบต่อเตมิหลังคารา้นค้า และการปรับปรุงรา้นเพื่อจำหน่ายสเต็กและผลิตภัณฑ์นม 
 

       ที่ประชุมรับทราบ  
 

       6.2 รายงานความก้าวหน้าของประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

                      6.2.1 อาจารย์ ดร. มงคล  ยะไชย ประธานอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์

บัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร์  รายงานผลการดำเนนิงาน ดังนี้ 

                      1) ได้ทำหนังสอืขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560)  ซ่ึงอยู่ในระหว่างรอคำส่ังแต่งตัง้จากมหาวทิยาลัย 

2)  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรของอาจารย์สัตวแพทย์หญิง 

ดร.พัชรพร ตาด ีและอาจารย์ ดร.สุภารักษ์  คำพุฒ อยู่ในระหวา่งการรอคำสั่งแต่งตัง้จากมหาวทิยาลัย 

3) อยู่ในระหว่างจัดทำระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามนักศึกษากรณีนักศึกษา

เรยีนตกแผนและนักศกึษาตกค้าง  
 

          ที่ประชุมรับทราบ    
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  6.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณวีรรณ์  ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสัตว

ศาสตร ์รายงานผลการดำเนนิงาน ดังนี้ 

1)  อยูใ่นระหว่างการรวบรวมประมวลผลของแบบสำรวจขอ้มูล PLO และ CLO และ

ขอ้เสนอแนะ 

2)  อยูใ่นระหว่างการเขยีนรายงานการประเมนิตนเองระดับหลักสูตร 

3)  กจิกรรม Journal club ของเดือนธันวาคม  2563 ซึ่งได้เห็นความก้าวหน้าของ

นักศึกษาไปในทางดีขึ ้น โดยกิจกรรมจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้มากขึ้นและจะจัด

กิจกรรมอกีครัง้ในวันที่ 24 มกราคม  2564 

4)  Mr. Aloun Oun Alom นักศกึษาจากสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ได้ 

สำเร็จการศกึษาและกลับประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 

                            5)  นักศกึษาระดับปรญิญาเอก ได้สอบประมวลความรูเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
 

                    ที่ประชุมรับทราบ  
 

                        6.3  จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์, จรรยาบรรณข้าราชการและพนักงาน

มหาวทิยาลัย 

                - ไม่ม ี- 

         6.4 รายงานสถานะการเงนิ   

    นางสาวอรทัย  ปรชีา นักวชิาการเงินและบัญช ี ไดร้ายงานสถานะทางการเงินประจำปี

งบประมาณ 2564  ณ วันที่ 15  มกราคม  2564  ตามเอกสารแนบเสนอต่อที่ประชุม 
 

    ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ 

                        7.1  รายงานการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา 

      นายธนกร  เคหา  ได้รายงานการใชไ้ฟฟ้าและน้ำประปาประจำเดอืนธันวาคม  2563   

ตามเอกสารแนบต่อที่ประชุม 
 

                        ที่ประชุมรับทราบ 
 

    7.2 เรื่องการย้ายคอกโคคอกกว้าง  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  ศิลมั่น ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการย้ายคอกโคคอก

กวา้ง  เนื่องจากคณะสัตวแพทย์จะสร้างอาคารในพื้นที่ดังกล่าวจงึจำเป็นต้องยา้ยคอกโคคอกกว้างมาไว้ใน



๘ 

 
พื้นที่บริเวณติดกับบ่อบำบัดน้ำเสีย  ดังนั้นจงึขอให้คณะฯ แจ้งให้โรงงานแปรรูปสุกร  บริษัทเบทาโกรฯ 

ทราบต่อไป  
 

                       ที่ประชุมรับทราบ 
  

  7.3 เรื่องการตดิตามผลการดำเนนิงานของสหกรณ์เครอืข่ายโคเนื้อ จำกัด  

 สบืเนื่องจากสหกรณ์เครอืข่ายโคเนื้อ  จำกัด  ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนนิงานประจำปี 

2563 ให้คณะทราบ   

 ที่ประชุมจงึมมีตใิห้คณะติดตามผลการดำเนนิงานต่อไปพรอ้มทั้งแจ้งขอ้เสนอแนะจาก 

บรษิัทเบทาโกร  เกษตรอุตสาหกรรม   จำกัด  ให้สหกรณ์เครอืข่ายโคเนือ้  จำกัด  ทราบดังนี้ 

1. ขอให้แจง้แผนการปรับปรุงโรงเชอืดวัวให้บรษิัทเบทาโกร  เกษตรอุตสาหกรรม   จำกัด   

ทราบก่อนล่วงหน้าทุกครัง้  เนื่องจากที่ผ่านมาการปรับปรุงภายในโรงเชอืดวัวก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นเขา้มาในไลน์ 

การผลิตโรงเชือดสุกรขณะที่ทำการผลติ 

2. ขอความกรุณาบรหิารจัดการมูลวัว ซึ่งพบว่ามกีารกระจาย อาจเป็นแหล่งกำเนดิของ 

สัตว์พาหะและมกีลิ่นเหม็น 

3. ขอความร่วมมอืพนักงาน/นักศกึษา/ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งโรงเชือดวัว  ใหป้ฏิบัตติามมาตรการ 

ปอ้งกันโรค Covid 19 และ ASF อยา่งเคร่งครัด   
 

     7.4 เรื่องแจ้งเตอืนนักศึกษาระดับบัณฑติ 

     ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ววิัฒน์  พัฒนาวงศ์  รองคณบดฝีา่ยวิจัย  แจง้เรื่องการรักษาความ

สะอาดในห้องพักของนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา  การเอาตัวอย่างอาหารมาเก็บที่หอ้งและการเปิดประตู

ทิ้งไว ้  
 

                   ที่ประชุมมมีตใิห้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาแจง้เตอืนนักศกึษาต่อไป 
 

                   7.5  เรื่องกำหนดวันประชุมคร้ังต่อไป 

                   ที่ประชุมมมีติให้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ สมัยสามัญ ครัง้ที่  5 /2564 ในวันท่ี  

17  กุมภาพันธ์  2564 
 

ปดิประชุมเวลา  12.00 น.  
 

 
               (นางรจนา  อุดมรักษ์) 

                  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
(นางแสงจันทร์   ศรวีังพล) 

เลขานุการ 
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          ผู้บันทกึรายงานการประชุม ผูต้รวจรายงานการประชุม                     

                          

 

  

 

                           

                          

 


